



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร
เลขที่ 8574
วันที่ 21 ต.ค. 2566
เวลา 09:40
2/1

คุณเงินดาวรรณ  
21 ต.ค. 66  
CIT 304

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๕๒, ๒๒๕๔

ที่ กษ ๐๖๐๖/ ๖๗๓๖ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อสั่งการที่ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Conference) โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม นั้น กองแผนงานได้สรุปข้อสั่งการที่ประชุมฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	๑) การปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้แจ้งชุดพยานาคราช ๒) ให้ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้ทั่วถึงและให้มีประสิทธิภาพ ๓) ให้ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ที่ต้องการกลับมาเลี้ยงสุกรอีก ๔) ให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นเจ้าภาพเสนอเรื่อง การจัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยยกเร่งคำสั่ง ให้ปศุสัตว์เขต ๑ เป็นประธาน มีกองสารวัตรและกักกัน สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน	กสก. ปศข. และ ปจจ. ปจจ. และ ปคอ. ปจจ. และ ปคอ. สคป.
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ ๓.๑ การติดตามและรายงานผลการขึ้นทะเบียนห้องเย็น	๑) ให้สำนักกฎหมาย ตรวจสอบพระราชบัญญัติอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับผิดชอบว่าครอบคลุมเรื่องการมีอำนาจในการขึ้นทะเบียนห้องเย็นด้วยหรือไม่ รวมทั้งเรื่องความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว ๒) ให้กองสารวัตรและกักกัน รายงานความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนห้องเย็น โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสนอผู้บริหารลงนาม เพื่อรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบต่อไป	สกม. กสก.
๓.๒ สรุปแผนงานการปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย	๑) ขอให้กองสารวัตรและกักกัน จัดทำรายละเอียดการดำเนินการปราบปราม เช่น มีการถอนอายุตัดจำนวนเท่าไร เหตุผลคืออะไร เหลือจำนวนเท่าไร เป็นต้น โดยให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	กสก.

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๒) ให้ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เก็บหลักฐานการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่มาจากอำเภอโนนสูงไว้ เพื่อให้กองสารวัตรและกักกันเข้าไปตรวจสอบ เนื่องจากการออกใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามาในจังหวัดสมุทรสาคร มาจากอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๓) ให้ รอช.โสภักย์ ขวาลกุล และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์เขต ๗ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายและโรงฆ่าสัตว์</p>	<p>ปศจ.สมุทรสาคร และ กสก.</p> <p>รอช.โสภักย์ฯ สพส. และ ปศข.๗</p>
<p>๓.๓ มาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่สำคัญ</p>	<p>๑) ให้ รอช.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ และสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กำกับ ควบคุม และป้องกันการเกิดโรครวมทั้งให้ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอ เข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันการเกิดโรคโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว</p> <p>๒) ให้หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ทำความเข้าใจกับเกษตรกรรวมทั้งหามาตรการการควบคุม การตรวจและการป้องกันโรค ASF ให้รัดกุมโดยไม่ให้กระทบต่อการบริการประชาชน</p> <p>๓) ให้จังหวัดที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้ารายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย รวมทั้งให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดซื้อและเก็บรักษาวัคซีนให้มีคุณภาพ และให้ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย</p> <p>๔) ให้ทุกจังหวัดดำเนินการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคมและรายงานผลการดำเนินงานเสนอกรมฯ ทราบ</p>	<p>รอช.บุญญกฤชฯ ปศจ. ปศอ. และ สคบ.</p> <p>กสก.</p> <p>ปศจ.</p> <p>ปศจ.</p>
<p>๓.๔ การแถลงผลงานของกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>๑) ให้กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอเพิ่มผลงานโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โครงการหญ้าพระราชทาน การขึ้นทะเบียนห้องเย็น และปศุสัตว์ OK ในการแถลงผลงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>๒) ให้กองสารวัตรและกักกัน ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องการจัดแถลงข่าวทำลายหมูเถื่อน ๑๖๑ ตัว พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลประกอบการแถลงข่าวด้วย</p> <p>๓) ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดทำสรุปข้อมูลเรื่องหญ้าพระราชทาน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการขอเพิ่มโครงการฯ ในการแถลงผลงานของกระทรวงฯ</p> <p>๔) ในการช่วยเหลือภัยพิบัติโดยใช้หญ้าพระราชทาน ให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สนับสนุนค่าน้ำมันในการขนส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กผส.</p> <p>กสก.</p> <p>กสส.</p> <p>สอส.</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๕) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่ได้บังคับบัญชา อย่าให้เกิดความขัดแย้ง โดยให้อยู่ร่วมกันแบบครอบครัว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียน	ปศจ.
๓.๕ การจัดงานมหกรรม การเกษตรและท่องเที่ยว ถนนสายดอกไม้งาม ริมกว๊านพะเยา	๑) ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดลำดับผู้บริหารไป เข้าร่วมงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยว ถนนสาย ดอกไม้งามริมกว๊านพะเยาในแต่ละวัน ๒) ให้ปศุสัตว์เขต ๕ ปศุสัตว์เขต ๖ และหน่วยงานในพื้นที่ ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของปศุสัตว์จังหวัดพะเยาด้วย ๓) ให้ทุกหน่วยงานนำ Infographic ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน	กสส.  ปศข.๕ ปศข.๖ และหน่วยงานในพื้นที่ ทุกหน่วยงาน
๓.๖ รายงานความก้าวหน้า โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการลดต้นทุน	๑) ให้ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด ติดตามให้สหกรณ์โคนม และศูนย์รวบรวมนมในพื้นที่ลงข้อมูลสำรวจความคิดเห็นผ่าน Google Form ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ๒) ให้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด เร่งสร้างความรับรู้ ทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ โครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรโคนม ภายใต้วิกฤตอาหารราคาแพง ๓) ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เร่งจัดประชุมร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมโคนม และผู้รับซื้อ เพื่อสอบถามความ ต้องการน้ำมันดิบและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ๔) ให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปรับรายละเอียดโครงการ Nawang Model ให้เหมาะสม ๕) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาโครงการในรูปแบบโมเดล ให้ละเอียดครบถ้วน ทั้งการลงทุนและผลตอบแทนเพื่อให้ สามารถช่วยเหลือและลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้เกษตรกร	ปศข. และ ปศจ. สทป. สทป. และ ปศจ.  กสส.  สอส.  หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๓.๗ การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๘	๑) ให้กองคลัง และกองแผนงานติดตามความพร้อมรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของงบลงทุนให้ครบถ้วนทุกรายการ ๒) ให้สำนักงานเลขานุการกรม เร่งออกรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (แบบแปลน) ให้เรียบร้อยขึ้นและหาแนวทาง แก้ปัญหาที่ดำเนินการล่าช้า รวมทั้งให้สำนักงานเลขานุการกรม เป็นเจ้าภาพการซ่อมแซมห้องน้ำของกรมปศุสัตว์ โดยเสนอผ่าน รอรช.พงษ์พันธ์ ธรรมมา ๓) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการพัฒนางานของหน่วยงาน เช่น สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ พัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พัฒนาโรงเรือนเลี้ยงไก่ให้ได้มาตรฐาน กองการเจ้าหน้าที่ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้ใช้งาน ได้รวดเร็ว เป็นต้น ๔) ให้สำนัก/กอง เตรียมความพร้อมสำหรับชี้แจงงบประมาณ ตามระยะเวลาที่กำหนด	กค. และ กผง.  สลก.  ทุกหน่วยงาน  สำนัก/กอง

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ	๑) ให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เร่งรัด เรื่องการปรับปรุง โรงงานผลิตวัคซีนที่จะจ้างมหาวิทยาลัยศึกษา รวมทั้งการ หารือกับกรมบัญชีกลางในเรื่องดังกล่าว ๒) ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เสนอขอของบพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สุรินทร์	สทช.  ปศจ.สุรินทร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดมอบหมายให้หน่วยงาน  
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาอยู่ในอำนาจของ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่ง  
กรมปศุสัตว์ ที่ ๘๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

ในทนาย สมนต์

๒๐ ธ.ค. ๖๖

อธิบดี

๒๐ ธ.ค. ๖๖

  
(นายเชาวฤทธิ์ บุญมาতিง)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ

 22 ธ.ค. 2566

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)

อธิบดีกรมปศุสัตว์